

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KỶ KHANG**

Số: /UBND- CA
V/v tăng cường công tác PCCC
trên địa bàn xã

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kỳ Khang, ngày tháng 9 năm 2024

Kính gửi: - Công an xã Kỳ Khang;
- Ban cán sự các thôn trên địa bàn

Thời gian qua, các đơn vị trên địa bàn xã đã tích cực triển khai, thực hiện các mặt công tác PCCC và CNCH; bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, yêu cầu công tác còn chậm như: việc rà soát, xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” chưa đảm bảo yêu cầu; công tác rà soát, xây dựng hồ sơ quản lý và kiểm tra các cơ sở do UBND xã quản lý chưa đúng theo quy định, không phát hiện các vi phạm hoặc không xử lý các vi phạm về PCCC và CNCH được phát hiện trong quá trình kiểm tra PCCC,... Những tồn tại hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân; trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do sự chỉ đạo thiếu quyết liệt của cấp ủy, Ban cán sự thôn, công tác tham mưu thiếu hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể cấp xã.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, UBND huyện và công văn số 2047/UBND-CA ngày 20/9/2024 của UBND huyện Kỳ Anh về công tác tăng cường PCCC trên địa bàn huyện đề nghị đồng chí Trưởng Công an xã; Ban cán sự các thôn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức rà soát, xây dựng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” đủ điều kiện trên địa bàn; Rà soát, bổ sung 100% nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ tham gia tổ liên gia an toàn PCCC. Trên cơ sở đó, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nắm được lợi ích, hiệu quả của mô hình an toàn PCCC để tự nguyện tham gia, trong đó cần kết hợp tập huấn và thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn khi ra mắt tổ liên gia mới xây dựng. Tiếp tục rà soát các tổ liên gia đã xây dựng nhưng chưa đáp ứng theo hướng dẫn của Công an tỉnh để điều chỉnh, bổ sung đáp ứng yêu cầu công tác PCCC.

2. Tiếp tục vận động 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay, 100% nhà ở từ 2 tầng trở lên có lối thoát nạn khẩn cấp qua lô gia, ban công, lối lên mái sang nhà liền kề...; hướng dẫn hộ gia đình ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nghiên cứu trang bị phương tiện báo cháy tự động (hệ thống báo cháy tự động hoặc đầu báo cháy không dây...) tại khu vực sản xuất, kinh doanh để cảnh báo cháy sớm, kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy và thoát nạn.

3. Tập huấn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, đảm bảo 100% người dân trên địa bàn được tập huấn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn. Hướng dẫn, vận động người dân biết, cài đặt, sử dụng thường xuyên ứng dụng báo cháy 114, theo dõi trang Zalo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân về công tác PCCC, CNCH. Tiến hành rà soát các thành viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở chưa được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy để tổ chức huấn luyện theo đúng quy định.

4. Đoàn kiểm tra UBND xã tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các cơ sở thuộc phụ lục IV, Nghị định 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ; Đơn đốc, hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ cơ sở bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa, dây chuyên công nghệ, thiết bị máy móc trong khu vực sản xuất, kinh doanh, kho chứa bảo đảm yêu cầu về ngăn cháy lan, thoát nạn, nhất là việc thoát nạn từ các tầng phía trên ra ngoài nhà; quản lý chặt chẽ trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ; thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC; xây dựng hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiến nghị. Xử phạt 100% hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phát hiện trong quá trình kiểm tra theo quy định.

5. Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke khắc phục các tồn tại, đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC; kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC để có văn bản cho phép các cơ sở đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC và CNCH khôi phục hoạt động trở lại. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo an toàn về PCCC đã bị tạm ngừng hoạt động nhưng không chấp hành, lén lút hoạt động.

Nhận được văn bản này, đề nghị đồng chí Trưởng Công an xã, ban cán sự các đơn vị thôn triển khai thực hiện nghiêm túc; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh về UBND xã qua Công an xã để phối hợp giải quyết. Giao Công an xã tham mưu UBND xã các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Công an xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung